



ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง ชี้แจงกรณีเกิดการส่งต่อข้อความที่สร้างความเข้าใจผิด

ตามที่มีการส่งต่อข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE และการแชร์ทางโซเชียลมีเดียว่า

“ประกาศความปลอดภัย: เรียนประชาชน โปรดทราบ: *ประกาศด้านความปลอดภัยขั้นสูง: *โปรดทราบว่า มีกลุ่มคนซึ่งปลอมตัวเป็นพนักงานของกระทรวงมหาดไทยออกไปตามบ้าน พวกเขามีเอกสารและหัวจดหมายจากโฮมออฟฟิศ และอ้างว่าจำเป็นต้องตรวจสอบว่าทุกคนมีบัตรประจำตัวที่ถูกต้องสำหรับการสำรวจสำมะโนประชากรที่กำลังจะมาถึง พวกเขาขโมยบ้าน มีทุกที่และดูมีสไตล์ จะมีคนมาที่บ้านของคุณแล้วพูดว่า ฉันต้องการถ่ายรูป/ลายนิ้วมือของคุณตามแผนการบางอย่าง พวกเขามีแล็ปท็อป เครื่องไปโอเมตริกซ์ และรายการทุกอย่าง พวกเขาแสดงเมนูและถามข้อมูลทั้งหมดนี้ โปรดทราบว่ารัฐบาลไม่มีมาตรการดังกล่าว โปรดทราบว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปลอม อย่าให้ข้อมูลใดๆ แก่พวกเขา ทุกคนต้องระมัดระวังและ*ตระหนัก*! ส่งสิ่งนี้ไปยังกลุ่มชุมชนทั้งหมดของคุณ กรุณาแจ้งให้ครอบครัวและเพื่อนของคุณทราบ”

สำนักงานสถิติแห่งชาติขอชี้แจงว่าข้อความดังกล่าวทำให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่เพียงหน่วยงานเดียว

ทั้งนี้ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเริ่มดำเนินการเก็บข้อมูลทางช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th และ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติในนาม ‘คุณมาตี’ จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั่วประเทศ ข้อมูลของทุกท่านจะถูกรักษาอย่างปลอดภัย และนำไปใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศเท่านั้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่มาอย่างเป็นทางการก่อนแชร์ต่อ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเลือกแชร์สื่อทางช่องทางอย่างเป็นทางการของสำนักงานสถิติ ได้แก่ www.nso.go.th, Facebook: NSOOFTHAILAND, X: NSOOFTHAILAND, LINE Official: @nsoofthailand, Instagram: NSOOFTHAILAND และ YOUTUBE: NSOOFTHAILAND เพื่อจะได้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลจริงที่เชื่อถือได้ไม่ใช่ข่าวปลอม และไม่สร้างความสับสนแก่สังคม ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๔๒-๑๒๓๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายฤชพงศ์ โนนไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ